



ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกัน ขอถวายไชยมงคลให้
 ทรงพระเจริญพระราชศรีสวัสดิ์พิพัฒน์ มงคลอิทธิวิบุลย์ผลไพศาล
 ดำรงยืนยาวนานยิ่งขึ้นไปในมหาสุริยราชสมบัติ ขจัดสรรพโรคา
 พาสปราศจากอุปัทวันตรายทั้งภายในนอกภายใน ขอให้พระเกียรติ
 ยศแผ่ไปในทิศานุทิศ และเป็นที่ยิ่งที่พำนักชักนำประเทศสยาม
 ดำเนินไปในมรรควิถีแห่งอารยธรรม ด้วยพระบิณฑุญาบารมียิ่ง ๆ
 ขึ้นอีกสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

คำกราบบังคมทูล

ในนามของกระทรวงทหารเรือ ข้าพเจ้าขอให้พร้อมกัน
 ถวายพระพรไชยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 จอมทัพเรือสยาม ให้ทรงพระเจริญยิ่ง
 ชโย ชโย ชโย

ขอเดชะ ฝ่าลออองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบ
 บังคมทูลขอบพระเดชพระคุณ แทนบรรดาข้าทูลลออองธุลี
 พระบาทฝ่ายราชนาวีที่ได้พระราชทานเกียรติยศ โดยเสด็จพระ
 ราชดำเนิรมาประทับเป็นประธาน ณราตรีที่กระทรวงทหารเรือ ได้มี



การเลี้ยง ในการรับแลฉลองเรือพระร่วง ซึ่งราชनावีสมาคม
 แห่งสยามถวายเป็นราชพลี และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
 ให้เรือพระร่วงขึ้นระวางเป็นเรือรบหลวงแล้วแต่วันนั้น อันเป็น
 เหตุให้บังเกิดชื่นชมโสมนัสแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง
 จึงได้พร้อมกันจัดการหาสนับบาตอันนี้

เหตุที่ให้บังเกิดความชื่นชมโสมนัสนั้น ถ้าจะว่าโดยใจความ
 ก็เป็น ๓ ประการ คือที่กระทรวงทหารเรืออันมีนำทริศึกษาพระบรม
 เสดชานุภาพทางน้ำ ได้กำลังเพิ่มเติมขึ้นอย่างเป็นปีกแผ่น
 ประการ ๑ ที่รู้สีกว่าศรีได้เกิดขึ้นแก่การราชनावีประเทศนี้ประการ ๑
 และที่สุดชื่นชมพระบารมีในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งเป็นต้น
 เป็นประธานพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความคิดอันเป็น
 ประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ราชनावีบังเกิดขึ้น และดำเนินมาจนมีผล
 สำเร็จบริบูรณ์ประการ ๑

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กล่าว
 บรรยายความ ๓ ข้อ ที่ได้อ้างเป็นเหตุแห่งความชื่นชมโสมนัส
 โดยย่อพอให้เห็นชัด

ข้อต้นที่ว่าช่วยกำลังของกองทัพเรือ นั้น แต่โบราณมายุทธ
 ศาสตร์แลยุทธวิธีของไทยเรา ย่อมถือหลักรวมกำลังทหารพวก
 เดียวให้ทำการรบได้ทั้งทางบกแลทางน้ำ ตามประโยชน์ของ
 ยุทธภูมิในสมัยนั้น ถึงว่าใช้เรือเป็นพาหนะสำคัญในการยุทธ

อย่างหนึ่ง และได้เคยรบพุ่งในกระบวนเรือปรากฏมาในพงษาว
 ตารเป็นหลายครั้งหลายคราอดีต แต่การสงครามในสมัยนั้น
 รบพุ่งกันในแม่น้ำลำคลองเป็นพื้น เรือรบชั้นเดิมจึงเป็นแต่เรือ
 สำหรับใช้ ในแม่น้ำ เวลาเมื่อเหตุการณ์ที่ต้องออกถึงท้องทะเลก็ไม่
 เป็นประโยชน์ ต่อมาในชั้นหลังๆ เมื่อจะต้องยกทัพเรือไปทาง
 ทะเล จึงต้องอาศัยเรือทะเลของพวกพ่อค้าเป็นพาหนะไปชั่วคราว
 ชั่วคราว เพราะเหตุที่ยังไม่มีเรือรบของหลวงที่จะไปได้ ในท้อง
 ทะเล มาจันรัชกาลที่ ๓ ยุทธภูมิเปลี่ยนแปลงไปตามสมัย เห็น
 ความจำเป็นจะต้องมีเรือรบสำหรับใช้ทางทะเล จึงเริ่มต่อเรือรบ
 สำหรับใช้ในทะเลขึ้นเมื่อตอนปลายรัชกาล เป็นเรือกำปั่นใบบาง
 แลเรือแจวชนิดซึ่งเรียกว่าเรือพินาฏในครั้งนั้นบ้าง ถึงรัชกาลที่ ๔
 ได้เกิดมีเรือรบเป็นกำปั่นกลขนบ้างบางลำ มีคนฝึกหัดประจำเรือ
 เป็นเริ่มแรกที่จะมีทหารเรือขึ้นในครั้งนั้น แต่ก็ยังต้องอาศัยชาว
 ต่างประเทศเป็นผู้เดินเรือรบ เพราะยังไม่มีไทยที่ชำนาญเดินเรือ
 ในทางทะเลพอแก่การ มาถึงรัชกาลที่ ๕ ทรงทำนุบำรุงการราชนาวี
 ทั้งเพิ่มเติมจำนวนคนแลสร้างเรือรบชั้นใหม่อีกหลายลำ ได้ตั้งเป็น
 กรมทหารเรือขึ้นเป็นที่แรก แล้วโปรดเกล้าฯ ให้ส่งนักเรียนไทย
 ตั้งแต่พระเจ้าลูกยาเธอเป็นต้น ไปเล่าเรียนวิชาการทหารเรือใน
 ยุโรป จนได้กลับมาฝึกสอนวิชาทหารเรือขึ้นในประเทศนี้ จึง

มีไทยเป็นนายทหารเรือ และอาจจะเดินเรือในท้องทะเลได้ โดย
 ลำพังไทยเป็นเดิมมา มาถึงในรัชกาลปัจจุบันนี้ ยังทรงทำนุ
 บำรุงการราชนาวีให้เจริญขึ้นกว่าแต่ก่อนอีกเป็นหลายประการ คือ
 โปรดฯ ให้ยกกรมทหารเรือขึ้นเป็นกระทรวงเสนาบดี แล้วทรง
 เลือกสรรสมเด็จพระเจ้าน้อยยาเธอฯ ซึ่งทรงพระปรีชาสามารถ
 ให้เป็นประธาน รับกระแสน้ำพระราชดำริห์จัดการราชนาวีเพิ่มเติม
 เป็นต้นว่าสร้างเรือรบอย่างใหม่ให้ทันแก่ประโยชน์ตามสมัย และ
 เพิ่มเติมกำลังผู้คน จัดวางระเบียบแบบแผนกองทัพเรือให้ต้อง
 ตามยุทธวิธีในปัจจุบันหลายอย่าง ถ้าวาโดยการที่ได้ดำเนินมา
 ควรเห็นว่าการราชนาวีเจริญขึ้นโดยลำดับมา มิได้มีเวลาเสื่อมถอย
 แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีความกังวลกันว่า ถึงจะจัดการอย่างอื่น ถ้า
 ราชนาวีไม่เรอรบที่จริงแล้วจะว่าจัดการได้อย่างไร ก็เช่นเมื่อ
 ได้ขึ้นก็ยอมส่ำสัวใจผู้ทมิตำแหน่งนำที่ หรือแม่ทมิหน้าใจนิยม
 ต่อประโยชน์ของราชนาวีไม่เว้นตัว ด้วยเป็นความจริงดังกล่าวนั้น
 แต่จะทำอย่างไรจึงจะได้เรือดีให้สมควรแก่ราชนาวี เพราะเรือรบ
 เป็นของราคาแพง และเรือรบที่นิยมกันว่าดี นานาประเทศ
 ย่อมคิดแก้ไขแบบอย่างวิเศษขึ้นเสมอ เรือรบที่นับว่าดีในสมัย
 เมื่อสร้างขึ้น ต่อมาไม่ช้านานเท่าใดก็กลายเป็นของอย่างเก่า
 การที่จะมีเรือให้ทันสมัย แม้เพียงพอให้เหมาะแก่การราชนาวี
 ของประเทศนั้น ก็จำเป็นต้องมีทุนสำหรับที่จะสร้างเรือรบใหม่ให้ทัน

การดำเนินของราชนาวิในนานาประเทศ เมื่อทุนไม่พอก็ไม่สามารถจะหารเรือรบที่ดี ข้อนที่กระทรวงทหารเรือรู้สึกอยู่เสมอ ว่าเป็นความขัดข้องใหญ่หลวงของราชนาวิไทย ซ้ำมาประจวบยุคสมัยที่กรมมหาสงครามในทวีปยุโรป โดยเวลาช้านานเกือบถึง ๕ ปี ในระหว่างนี้เป็นอันหมดหนทางที่จะจัดสร้างเรือรบเรือใช้ด้วยต่างฝ่ายต่างรวมกำลังทำการงาน เพื่อการสงครามโดยเฉาะเป็นเหตุให้การสร้างเรือสำหรับราชนาวิ ซึ่งยังต้องอาศัยกำลังงานในสำนักต่างประเทศ ต้องหยุดรอกิ่งค้างมาจนครบเท่าทุกวันนี้ เมื่อมาได้เรือพระร่วงอันเป็นเรือพิฆาตอย่างใหญ่ และเป็นเรือรบนับว่าอย่างดีในเวลาปัจจุบัน จึงเป็นเหตุให้บังเกิดปิติปรโมทัยทั่วหน้าในกระทรวงทหารเรือประการหนึ่ง

อีกประการหนึ่ง เมื่อมาคิดถึงเหตุที่ได้เรือพระร่วงมาสำหรับราชนาวิครั้งนี้ ก็เห็นเป็นการอัศจรรย์อีกสถานหนึ่ง โดยเป็นการที่ประชาชนชาวสยาม ทั้งชายหญิงทุกชั้น บรรดาศักดิ์พร้อมใจกันทั่วพระราชอาณาเขตร์ บริจาคทรัพย์สร้างเรือพระร่วงถวายเป็นราชพลีในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยความสามัคคีในน้ำใจตนเอง ควรนับว่าเป็นศรีเมงคลอย่างประเสริฐ เกิดปรากฏขึ้นในสยามประเทศอย่างหนึ่ง ซึ่งน่าชื่นชมยินดียิ่งนัก ที่คนไทยก็น่ายินดีด้วยแลเห็นผลของความสามัคคีพร้อมเพรียง เพียงแต่ลงทุนคนละเล็กละน้อยตามฐานะานุรูป ก็อาจจะเป็นกำลังและเป็น

เกียรติยศแก่ชาติแลบ้านเมืองได้ถึงเพียงนี้ ถ้ากติกัณฑ์แพร่หลาย
ไปถึงนานาประเทศ ถึงชาวต่างประเทศก็คงต้องสรรเสริญความ
ภักดีของไทยที่มีต่อเจ้าและบ้านเมืองของตน ว่าเป็นคุณวิเศษของ
ไทยอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นการที่ได้เรือพระร่วงมาครั้งนั้น มิใช่
แต่ได้เรือรบมาสำหรับป้องกันเมืองไทยอย่างเดียวเท่านั้น ได้
เกียรติยศของชาติไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยอีกอย่างหนึ่ง จึงนับว่าเกิด
ศรัทธาแก่ราชนาวีโดยวิเศษ เป็นเหตุให้ชื่นชมยินดีอีกประการ
หนึ่ง

อนึ่งบรรดาผู้ที่ทราบตระหนักในประวัติเหตุ ย่อมทราบอยู่
แก่ใจทั่วกันว่า การทิ้งปวงซึ่งสามารถจะเป็นคุณ เป็นประโยชน์
ใหญ่หลวงแก่ราชนาวีดังกล่าวมานี้ แท้จริงหากได้อาศัยพระ
ปรีชาญาณในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นปฐมเหตุ ทรงสอดส่อง
เห็นทางที่จะแก้ไขความขัดข้องของราชนาวีก่อนผู้อื่น แล้วทรง
ชี้แจงแก่คนทั้งหลายให้เห็นตาม จึงเกิดราชนาวีสมาคมขึ้นด้วย
มีผู้สรวทสาสมัครรับเป็นกรรมการชี้แจงคุณแลประโยชน์ของการ
นั้นให้มหาชนทราบ และเข้าใจแจ่มแจ้งทั่วทั้งพระราช อาณาเขต
ปลุกความสามัคคีแต่ความ รักบ้านเมืองให้เพิ่ม ภูตไฟโรจน์ขึ้นใน
น้ำใจคนทั้งหลาย การจึงสำเร็จประโยชน์เห็นปานฉนี้ เป็นข้อ
ควรชื่นชมอำนาจพระปรีชาญาณแล พระวิริยะอุสาหะที่ได้ ทรง พยายาม
อุปถัมภ์บำรุงการแห่งราชนาวีสมาคมมา กับทั้งความอุสาหะ

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๖๓

ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๓๗ หน้า ๒๓๕๑

~~.....~~

ของผู้ที่ได้เป็นตำแหน่งกรรมการแลความสามัคคี ของบรรดาสมา
ชิกแห่งราชนาวิสมาคม

เพราะฉนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ชักชวนผู้ที่มาประชุมอยู่ในที่นี้ ขอให้อำนวยความสะดวกแก่ราชนาวิสมา
คม ซึ่งได้ทำคุณแก่ราชนาวิไทยในครั้งนี้นับเป็นต้นเหตุได้ฝ่า
ล่องดุริพระบาทซึ่งดำรงตำแหน่งราชบุปถัมภก ทรงบำรุงราชนาวิ
สมาคมด้วยพระราชทรัพย์และพระบรมราโชบายตลอดมา ขอให้
ทรงเจริญพระศรีสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการ กับ
ทั้งท่านทั้งหลายที่ได้เป็นกรรมการตลอดจนสมาชิกทั้งปวง ขอให้
เจริญสุขสถาพรจงทั่วกัน เทอญ,

ราชนาวิสมาคม ชโย